
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          การโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร  

ประเด็นสำคัญ 
     1. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งย้าย 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติขน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, isaranews) 
       - น.ส.ขนิษฐา อุปการ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ และตัวแทนบุคลากร รพ.จะนะ รวม 11 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ
สงขลา พร้อมรายช่ือบุคลากร ที่คัดค้านการย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ ไปเป็น ผอ.รพ.สะบ้าย้อย เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการย้ายไม่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้ว่าฯ พิจารณาส่งไปยังหน่วยเกี่ยวข้องทบทวนคำสั่งย้ายดังกล่าว 
       - บริเวณลานหน้าสถานีรถไฟจะนะ จ.สงขลา ประชาชนอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมเดินขบวนแสดงออกถึงความไม่เห็น
ด้วยกับคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร ก่อนจัดเวทีแสดงพลังคัดค้าน 
       - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุว่า เรื่องการย้ายข้าราชการระดับผู้อำนวยการ รัฐมนตรีไม่มี
อำนาจและไม่เคยใช้อำนาจในประเด็นนี้ สว่นเรื่องทบทวนหนังสือสั่งย้าย ข้ึนอยู่ที่ปลัด สธ. ว่าจะทบทวนหรือไม่ 
       - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวว่า ยังไม่ได้รับหนังสือจากปลัดกระทรวงมหาดไทย  
       - นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า ไม่กังวลเรื่องที่จะมีการฟ้องศาลปกครอง มั่นใจ
ว่า ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง แต่อาจจะเป็นประเด็นว่า ผู้ที่ถูกย้ายสมัครใจอยู่ต่อที่เดิม แต่มีคำสั่งให้ไปอยู่ รพ.อื่น ซึ่งตาม
หลักปฏิบัติแล้วทางจังหวัด สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งได้ แต่ให้ผู้ตรวจราชการฯ เป็นคนลงนาม
คำสั่งย้ายในระดับเชี่ยวชาญ และขณะนี้เราได้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.จะนะ แล้ว เป็นแพทย์ระดับเชี่ยวชาญทำงานใน 
รพ.จะนะ มากว่า 23 ปี เป็นคนในพ้ืนท่ี อ.จะนะ ซึ่ง คกก. พิจารณาเห็นแล้วว่าเหมาะสม 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) 
      - ที่ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจะนะ กลุ่มพลังมวลชนใน อ.จะนะ จ.สงขลา นับพันคน เดินทางมารวมตัวกัน
พร้อมถือป้ายข้อความไม่เห็นด้วยกับคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร พร้อมทำกิจกรรมร่วมกันเดินขบวนรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้กำลังใจ นพ.สุภัทร ระบุเป็นการเคลื่อนไหวเชิงพหุวัฒนธรรม ที่มีทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม มาร่วมกันทำกิจกรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและ อสม.เข้าร่วมด้วย 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมและต้องการให้ นพ.สุภัทร เป็น ผอ.รพ.จะนะต่อไป นอกจากนี้มีกิจกรรมการเสวนา 
วิพากษ์วิจารณ์การออกคำสั่งดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีการแก้ไขระเบียบให้ผู้ตรวจราชการสามารถลงนามคำสั่งย้าย  
        - นายอับดุลสุโกร ดินอะ ท่ีปรึกษา 35 องค์กรมุสลิมในภาคใต้ กล่าวว่า การย้าย นพ.สุภัทร เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนื่องจาก
คัดค้านนโยบายกัญชาเสรี  
     2. นพ.สุภัทร ร้อง กมธ.ป.ป.ช. ปมโยกย้ายส่อพิรุธ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv) 
     - พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน กมธ.ป.ป.ช. รับหนังสือจาก นพ.สุภัทร 
ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบทและ ผอ.รพ.จะนะ ท่ีได้รับความไม่เป็นธรรมเรื่องการโยกย้าย ซึ่งพบข้อพิรุธชัดเจน 
คือ มีการการสั่งย้ายผู้ตรวจราชการทั้ง ๆ ที่ผู้ถูกแต่งตั้งไปแค่เดือนเดียว เนื่องจากไม่ลงนามสั่งย้ายตนเอง และการโยกย้ายของ 
สธ. โดยปกติเป็นอำนาจของปลัด แต่ครั้งนี้ปลัดไม่ลงนาม แต่มีการทำหนังสือระเบียบการย้ายขึ้นมาใหม่ และให้อำนาจผู้ตรวจ
ราชการย้าย ผอ.รพช. ได้ชัดเจนว่าไม่มีธรรมาภิบาลใน สธ. นอกจากน้ี ยังมีป้ายนโยบายของ สธ.ที่มีรูปของนายอนุทิน ชาญวีร
กูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เด่นชัด จึงมองว่าอาจมีการหาเสียงแอบแฝงหรือไม่ จึงนำเรื่องนี้มา
ให้กรรมาธิการ ป.ป.ช.ตรวจสอบด้วยว่าผิดกฎหมายของ กกต. หรือไม่ 
     3. เชื่อมโยงประเด็นการเมือง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv) 
     - นายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ รองโฆษกพรรคประชาชาติ เผยตามที่ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย แถลงข่าว
ที่รัฐสภา ว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.พรรคประชาชาติ มีการออกแถลงการณ์คัดค้านคำสั่ง สธ. โยกย้าย ผอ.รพ.จะนะ ไป
ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สะบ้าย้อย โดยล่าสุด พ.ต.อ.ทวี ยืนยันว่าการแถลงข่าวดังกล่าว เป็นกล่าวอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่มี
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เป็นการกล่าวหาปรักปรำใส่ร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ซึ่ง พ.ต.อ.ทวี ไม่เคยให้สัมภาษณ์ 
หรือให้ข่าวแก่สื่อมวลชนในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ท้ังนี้ จะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และจะดำเนินคดี
กับผู้เกี่ยวข้องตามที่มีการเสนอข่าว ตามประมวลกฎหมายทั้งทางแพ่งอาญา และจริยธรรมนักการเมืองอย่างถึงที่สุด 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

แก้กฎกระทรวงการถือครองยาบ้า 
      สื่อนำเสนอ  : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด hfocus) 
       -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. เปิดเผยที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ.ครั้งท่ี 2/2566 รับทราบ
ความคืบหน้าการปรับแก้ร่างกฎกระทรวงในประเด็นการถือครองยาเสพติดประเภทยาบ้าตั้งแต่ 1 เม็ดขึ้นไปให้ถือว่าเป็นผู้ค้า 
ได้มอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  ป.ป.ส. เพื่อช้ีแจงประเด็น
ดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบาย สธ.ที่ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบำบัดยาเสพติดและได้รวบรวมข้อมูลเหตุผลต่างๆ จนเป็นมติ
เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง เพิ่มมาตรการป้องกันการใช้ยาบ้าอย่างเด็ดขาด เพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย ขณะเดียวกันก็
มีแผนให้ สธ.เตรียมการเรื่องการบำบัดดูแลผู้เสพ ซึ่งมอบหมายให้กรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิตเตรียมการรองรับ ท้ังนี้
คณะกรรมการบำบัดยาเสพติด จะประชุมในวันที่ 2 ก.พ.เพื่อสรุปร่างกฎกระทรวงเสนอ รมว.สธ.ลงนามก่อนเสนอเข้าสู่การ
พิจารณา ครม.ต่อไป 
        ด้าน นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1 คน ใช้
ระยะเวลา 3 เดือน บางคน ไม่ได้หายขาด แต่วนเวียนกลับเข้าสู่วังวนยาเสพติดอีก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน เพราะ
สภาพแวดล้อมเดิมๆทำให้เกิดการใช้ยาอีกครั้ง โดยพบว่าเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดรักษาอายุเฉลี่ย 18-24 ปี และกลุ่มวัย
แรงงาน ซึ่งการบำบัดก่อนช่วงโควิด-19 มี 4-5 แสนคน แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เหลือ 1.75 แสนคน หลังจากมี
แนวนโยบายปรับแก้การยึดครองยาเสพติด จะขยายให้ รพ.ระดับจังหวัดเปิดวอร์ดรักษาทางจิตเวชและยาเสพติด 
     สื่อนำเสนอ  : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ)  เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ สยามรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ thestandard 
thereporter workpointtoday mcot innnews) 
       -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2566 กล่าวถึงประเด็น
ที่กำหนดให้การครอบครองยาบ้าเกิน 1 เม็ดเป็นผู้ค้า ว่า ร่างกฏกระทรวงดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 107 ของ
ประมวลกฏหมายยาเสพติดที่ให้อำนาจ รมว.สธ.ในการออกร่างกฏกระทรวง หลักการ มีอยู่ 2 ส่วน คือ 1.ให้ดูตามจำนวนเม็ด 
ซึ่งตรงนี้เป็นอำนาจของ รมว.สธ.ในการกำหนด  2.ต้องดูพฤติกรรมประกอบด้วย ซึ่งรมว.ยุติธรรมจะเป็นคนกำหนด 
       คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดได้ประชุมตั้งแต่เดือนพ.ย.ที่ผ่านมา และมีประชุมคณะกรรมการด้านการแพทย์ ร่วมกัน
ระหว่างกรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ มีข้อสรุปว่า ไม่ว่าเราจะกำหนดกี่เม็ด ก็ไม่สามารถป้องกันหรือควบคุมให้กับประชาชน
ปลอดภัยในยาเสพติดได้  ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า น่าจะกำหนดปริมาณที่ค่อนข้างต่ำ คือ ขณะนี้จะกำหนดไว้เป็น 1 เม็ด 
อย่างไรก็ตาม จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งในวันที ่2 ก.พ.66 
       ข้อดีของการกำหนดไว้ไม่เกิน 1 เม็ด คือทำให้ประชาชนเกิดความระมัดระวัง และเห็นว่า ยาเสพติดนั้นอันตราย และไม่
เสพ และอีกข้อคือ ทำให้มีผู้ที่ติดยาเสพติดเข้าสูก่ารบำบัดรกัษาไดง่้ายขึ้น และไม่มีผู้ป่วยลน้โรงพยาบาล เพราะจะกระจายการ
รักษาผู้ป่วยอาการน้อยไประดับชุมชน  ส่วนที่สังคมกังวลว่า จะมีการยัดยาเสพติดนั้น ก็ต้องช่วยกันสอดส่อง และเช่ือว่า 
เจ้าหน้าท่ีตำรวจจะมีวิธีปฏิบัติที่ระมัดระวังอยู่แล้ว 

- 

ชุมชนอุทัยสวรรค์ ขอบคุณและรับกำลังใจจาก สธ. 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, prd) 
    - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นำทีมผู้บริหารสธ. รับมอบช่อดอกไม้ขอบคุณจากตัวแทนชุมชนอุทัย
สวรรค์ จ.หนองบัวลำภู ท่ีช่วยเหลือเยียวยาเหตุสลดกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ พร้อมช่ืนชมการร่ว มแรง
ร่วมใจที่ทำให้ความรักความอาลัยกลายเป็นพลังเข้มแข็งแห่งความผูกพันของชุมชน จนวันนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ   

 

4 หน่วยงาน ผนึกกำลัง จัดเดิน-วิ่ง กระตุ้นคนไทยออกกำลังกาย 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, บ้านเมือง, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., 
เดลินิวส์, ข่าวสด, thailandplus, hfocus, pptvhd36, thejournalistclub) 
    -  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ก้าวท้าใจ 10K Thailand 
Championship 2023” และร่วมเป็นสักขีพยาน ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ 10K 
Thailand Championship ระหว่าง สมาคมก้าวท้าใจ สสส. สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ในนามของ สธ. อยากให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งต้องขอบคุณสมาคมก้าวท้าใจ 
ที่มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และกระตุ้นให้มีกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ผ่านการจัด
กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2023” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ.66 ณ 
สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กทม.  
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

สธ. เดินหน้าปรับเพ่ิมค่าตอบแทน OT และเวรบ่ายดึกบุคลากร 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์  (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., pptvhd36, thailandplus, thaigov, bangkokbiznews, 
thejournalistclub, thebangkokinsight, hfocus) 
    - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เผย กระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลา ร้อยละ 8 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผลัดบ่าย/ดึกเพิ่ม ร้อยละ 50 และปรับเพิ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ -วิชาชีพ-สายงานที่กำหนดใน
หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทน เนื่องจากสอดคล้องกับภาระงาน/ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบฉบับท่ี 2, 10, 11 และ 12 ตามเดิม เตรียมออกข้อบังคับโดยเร็วต่อไป 

 

แพทย์แนะสังเกตสัญญาณเตือนมะเร็งหัวใจ เพ่ือการรักษาทันท่วงที 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, mcot, pptvhd36) 
    - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งหัวใจ (Cardiac cancer หรือ Heart cancer) เป็นโรค
ที่พบได้น้อยมาก แต่สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ แล้วกระจายมาที่หัวใจ เช่น มะเร็ง
ปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม ซึ่งสามารถแพร่กระจายมาที่หัวใจได้ แต่ถ้าเป็นมะเร็งหัวใจเองส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ผนัง
หลอดเลือดไม่ค่อยตอบสนองต่อการฉายแสงและยาเคมีบำบัด จึงต้องใช้วิธีรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อเอามะเร็งออกให้หมด 
กรมการแพทย์ โดย รพ.ราชวิถี เผย “มะเร็งหัวใจ” โรคร้ายที่สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย แต่พบได้น้อยมาก อีกทั้งยังไม่
ทราบสาเหตุของการเกิดโรคและปจัจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่แน่ชัด ควรหมั่นสังเกตอาการของตนเองเพื่อการรักษาท่ีทันท่วงที  

 

อุดฟันแล้วแต่ยังเสียวฟัน 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, thaiquote, tnn, thailandplus, mcot) 
    - ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธ์ิศรีทอง ผอ.สถาบันทันตกรรม เผย อุดฟันแล้วแต่ยังเสียวฟันเกิดขึ้นได้ มีหลายปัจจัย เช่น
ความลึกของฟันผุ การหายของแผล วัสดุที่ใช้บูรณะ นอกจากนี้การอุดฟันเพื่อทดแทนเนื้อฟันที่หายไป อาจทำให้จุดสบฟัน
ภายหลังการอุดฟันมีการเปลีย่นแปลง หรือการบดเคี้ยวอาหารแรงเกินไป การกัดเค้นฟัน อาจส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟัน และ
ภายหลังการกรอแก้ไข หรือลดพฤติกรรมการกัดเค้นฟัน อาการเสียวฟันดังกล่าวจะค่อยๆลดลง หากอาการไม่ดีขึ้นควรพบ
ทันตแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการแก้ไข 

 

ฝุ่น PM 2.5 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, pptvhd36, thebangkokinsight, onlinenewstime, headtopics) 
     -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีค่าระหว่าง 12-
129 มคก./ลบ.ม. พบเกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. ใน 56 พ้ืนที่ และระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 5 พื้นที่ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม นครพนม เชียงใหม่ และลำพูน แนะนำควรลดเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน ถ้าออกนอก
บ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และสังเกตตนเอง หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์  

 

ภัยร้ายจาก'ไขมันในเลือดสูง' 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) 
    - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย โรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง แต่คนไทยให้ความสำคัญกับภาวะไขมันในเลือดสูงน้อยกว่าที่ควร เพราะเช่ือว่า
แก้ไขได้ด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ทำให้ละเลยการพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม ทำให้ภาวะ ไขมันใน
เลือดสูงมีอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในบรรดาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด จึงเป็นประเด็นที่ควรใส่ใจมากกว่าที่คิด ทั้งในการให้
ความรู้แก่ประชาชน และในเชิงนโยบายเพื่อเข้าถึงการรักษา 
 

 

 


